

# ศธ.เล็งลดวิชาสอบโอเน็ตซีเด็กไทยตก'คิดวิเคราะห์'

รมช.ศธ.เล็งหารื้อ ทปอ.ปรับทิศทาง พร้อม  
หารื้อปรับลดวิชาสอบโอเน็ตสัปดาห์หน้า  
'สพฐ.-พอ.ร.ร.'รับเด็กไทยอ่อนคิดวิเคราะห์  
จริง (อ่านต่อหน้า 2)

## ต่อจากหน้า 1 โอเน็ต

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่จะแนบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้น ม.6 ทั่วประเทศ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบเพื่อใหม่วิทยาลัยต่างๆ นำไปใช้ประกอบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงร่วมกันผ่านเคลียร์ริงเฮาส์ หรือสถาบันที่ต้องการใช้ผลคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา โดยผลคะแนนเฉลี่ยปรากฏว่าทุกวิชาตกหมด ยกเว้นวิชาภาษาไทยที่คะแนนเฉลี่ยเกิน 50% ว่า ตนยังไม่ทราบรายละเอียด คงต้องหาสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรแล้วจึงบอกถึงแนวทางการแก้ไขได้ ซึ่ง สทศ.มีนักวิชาการที่สามารถวิเคราะห์ได้อยู่แล้ว ส่วนในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.นครราชสีมา) จะมีการหารือเรื่องนี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ทปอ.ว่าจะหยิบยกขึ้นมาหรือไม่ ส่วนตนเองตั้งใจจะไปมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับทิศทางของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม สัปดาห์หน้า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ ศธ. และตนจะไปหารือกับนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ถึงรายละเอียดการปรับลดวิชาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (โอเน็ต) จาก 8 กลุ่มสาระฯ เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ ตามที่ สทศ.เสนอ ส่วนว่าจะเริ่มปรับลดการสอบโอเน็ตเมื่อไร คงขึ้นอยู่กับ 3 หน่วยงานที่ต้องหาข้อสรุปร่วมกัน คือ สทศ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน และ ทปอ.

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เท่าที่ดูผลคะแนนไม่ต่างกับปีที่ผ่านมามากนัก สพฐ.ยอมรับว่าคะแนนในภาพรวมหลายวิชานักเรียนยังทำได้ไม่สูงนัก ดังนั้นคงต้องลงไปดูรายละเอียดว่าวิชาไหนที่ยังมีปัญหา ก็ต้องแก้ไข โดยจะต้องดูทั้งหมดรวมถึงคะแนนโอเน็ตด้วย เพื่อจะได้แก้ไขในภาพรวมได้อย่างตรงจุด ส่วนที่เด็กทำคะแนนไม่ได้ไม่เพราะข้อสอบยากเกินไปหรือไม่ เรื่องนี้ตนไม่ขอวิจารณ์ เพราะยังไม่เห็นข้อสอบ ต้องขอดูรายละเอียดก่อน

นายธวัช ธิวศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก กล่าวว่า ยอมรับว่าเด็กไทยอ่อนการคิดวิเคราะห์ ในส่วนของโรงเรียนตากพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงได้

ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยจ้างบริษัทมาวางแผนเรื่องนี้โดยเฉพาะตลอดจนสอดแทรกโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเพิ่มวิชา IS-3 ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้จากเดิมปี 2553 ที่วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ซึ่งเป็นวิชาเดียวที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2554-2557 ที่เราเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมาเน้นคิดวิเคราะห์มากขึ้น ทำให้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฉะนั้นในส่วนของ 7 วิชาสามัญ มั่นใจว่านักเรียน ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ทำคะแนนได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศเหมือนปีก่อนๆ อย่างแน่นอน

นายธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย กล่าวว่า ส่วนใหญ่โรงเรียนประจำจังหวัดมักไม่เจอปัญหาคะแนนทดสอบต่างๆ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เช่นเดียวกับโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไม่เคยเจอปัญหานี้เลย คะแนนสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ของปีล่าสุด นักเรียน ม.6 ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมทำได้ 150 คะแนนเต็ม ถึง 61 คน จากทั้งหมด 300 คน ฉะนั้นมั่นใจว่าในส่วนของ 7 วิชาสามัญ

นักเรียนสุโขทัยวิทยาคมก็ต้องทำได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอีกอย่างแน่นอน

นายธีรศักดิ์กล่าวต่อว่า สาเหตุที่เด็กไทยส่วน

ใหญ่อ่อนด้านการคิดวิเคราะห์ ส่วนตัวมองว่าเนื่องจากเนื้อหาสาระที่เด็กต้องเรียนในแต่ละวิชา มากเกินไป ในขณะที่กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์จะต้องใช้เวลามาก ซึ่งถ้าครุมาเน้นการคิดวิเคราะห์ จะส่งผลให้ไม่อาจมีเวลาสอนเนื้อหาครบตามหลักสูตรได้ ด้วยเหตุนี้ครูจำนวนหนึ่งจึงตัดบทด้วยการบอกแทนที่จะให้เด็กได้คิด ซึ่งเมื่อบอก จึงกลายเป็นกระบวนการท่องจำ ไม่ใช่กระบวนการคิดวิเคราะห์ อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจาก 7 วิชาสามัญเป็นข้อสอบที่ใช้สำหรับการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยต้องการเด็กหัวกะทิแบบไหนก็ออกข้อสอบแบบนั้น ในขณะที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด เมื่อข้อสอบไม่ตรงกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขที่ไม่ตรงกัน จึงทำให้ผลทดสอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตหรือ 7 วิชาสามัญ เด็กไทยส่วนใหญ่จึงได้ผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบกับเด็กที่มีฐานะดีก็มีโอกาสดี ขณะที่เด็กส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสดังกล่าวก็ส่งผลให้เด็กที่ได้ดีได้คะแนนสูงกว่า ทั้งหมดเป็นปัญหาของระบบการศึกษาไทย ในส่วนของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตนจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียน และกำกับจัดการเรียนการสอนของครูให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด

ขณะเดียวกันก็จัดติวโครงการบ้านหลังเรียน ติวฟรีให้นักเรียนทุกคน ส่งผลให้ 7 วิชาสามัญของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของประเทศมาโดยตลอด

ด้านว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กรุงเทพฯ กล่าวว่า เป็นธรรมดาที่คะแนนเด็กส่วนใหญ่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพราะข้อสอบ 7 วิชาสามัญเป็นข้อสอบในการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย จึงต้องมีอำนาจในการจำแนกเด็กเพื่อคัดเด็กหัวกะทิได้ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ ไม่ใช่อิงเกณฑ์ ขณะเดียวกันเด็กส่วนหนึ่งก็ได้โควตาไปแล้ว จึงอาจไม่ได้ตั้งใจสอบหรือไม่ได้เข้าสอบ 7 วิชาสามัญเลย อย่างนักเรียนในสังกัด สพม. เขต 1 กรุงเทพฯ หลายคนได้โควตาแพทย์ไปแล้ว กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กเรียนเก่งด้วย เมื่อเด็กไม่เห็นประโยชน์ที่จะนำคะแนนไปใช้อีก ก็เป็นไปได้ที่จะไม่ตั้งใจ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 22 กุมภาพันธ์ 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13496

หน้า: 1 (บนขวา), 2

Col.Inch: 64.12

Ad Value: 70,532

PRValue (x3): 211,596

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ศธ.เล็งลดวิชาสอบโอเน็ตซีเด็กไทยตก'คิดวิเคราะห์'

สอบ ประกอบกับเด็กที่เหลือน้อยที่ยังไม่ได้โควต้า เป็นเด็กที่เรียนดีระดับปานกลาง ด้วยเหตุนี้จึง อาจเป็นสาเหตุให้คะแนน 7 วิชาสามัญของเด็ก ส่วนใหญ่ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานได้ วันเดียวกัน สทศ.ได้จัดทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือ B-NET ประจำปีการศึกษา 2557 โดยนายสัมพันธ์กล่าว ว่า การสอบ B-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การสอบแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับชั้น ม.3 มีผู้มี สิทธิสอบจำนวน 7,366 คน และระดับชั้น ม.6 มี ผู้มีสิทธิสอบจำนวน 3,152 คน มอบให้สำนักงาน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รวม 12 แห่ง เป็นศูนย์สอบ และมี 14 สนาม สอบทั่วประเทศ เพื่อทดสอบความรู้และความ คิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา รวมทั้งนำไปใช้ในการ ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติของโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม โดยจะประกาศผลวันที่ 20 มีนาคมนี้

ผู้อำนวยการ สทศ.กล่าวต่อว่า วันที่ 22 กุมภาพันธ์ จะจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-NET เพื่อวัดความรู้ให้แก่ผู้เข้าสอบระดับชั้นประถม ศึกษ (ป.5) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมีผู้มีสิทธิสอบ รวมทั้ง 3 ระดับชั้น จำนวน 201,327 คน นอกจากนี้ สทศ.ยังขยายโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเข้ารับการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษา นอกระบบโรงเรียนที่อยู่ภายในเรือนจำ เพื่อให้ได้ รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยมี ผู้มีสิทธิสอบจำนวน 3,930 คน ทั้งนี้ จะประกาศ ผลสอบวันที่ 25 มีนาคม